

Số: 77/ CV-SVC

Tp.HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

Mã chứng khoán: SVC

Địa chỉ trụ sở chính: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 3821 3913 Fax: (08) 3821 3553

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Văn Quang

Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó TGD - Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu tự nguyện

Nội dung thông tin công bố: OtoS – Công ty con do Savico nắm giữ 80,3% vốn - sở hữu website thương mại điện tử OtoS.vn thực hiện hợp nhất với website Carmudi.vn.

Ngày 23/4/2018, OtoS và Carmudi đã tổ chức buổi lễ ký hợp đồng hợp tác nhằm gia tăng sức cạnh tranh và mang lại nhiều giá trị mới cho khách hàng trên thị trường mua bán ô tô trực tuyến (online).

OtoS được thành lập vào năm 2014 và đã xây dựng được sự tin nhiệm với người dùng cùng mạng lưới khách hàng rộng lớn thông qua các dịch vụ trực tuyến về ô tô như mua bán, tin tức và dịch vụ.

Carmudi chính thức được đưa vào hoạt động vào năm 2014 bởi Rocket Internet, sau đó được mua lại bởi Fram^ - một công ty công nghệ thông tin Thụy Điển – Việt Nam đã niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq First North. Carmudi là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong mảng rao vặt xe hơi.

Sự hợp tác của OtoS và Carmudi nhằm tận dụng được lợi thế của cả 2 bên: các đối tác lớn và rộng khắp của OtoS cùng với đội ngũ và công nghệ đầy sáng tạo từ Carmudi; được kỳ vọng sẽ tăng thêm sức mạnh và mang lại sức sống mới cho thị trường kinh doanh ô tô trực tuyến tại Việt Nam

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn www.savico.com.vn.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Ban QHCD

Đại diện tổ chức

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Văn Quang